

## ชมรมคนรักยีนส์

นำเสนอเมื่อ : 15 พ.ค. 2552

กางเกงยีนส์ ใส่อย่างไรให้พอม

กางเกงยีนส์สำหรับ พ.ศ. นี้ถือเป็นเครื่องแบบมาตรฐานในการแต่งกายของผู้คนก็ว่าได้

...เพราะไม่ว่าจะเป็นคนเปรี้ยวจัดจาด หรือสาวคอนเซอ์เวทิฟ ยีนส์ก็สามารถเข้ามาอยู่ในใจได้หมด นอกจากนั้นยีนส์ยังหุีบมาใช้ได้ในทุกสถานการณ์ (จะทางการ หรือไมทางการก็ได้ทั้งนั้น) ขอเพียงคุณรู้จักมีกซแอนดแมตซอย่างเหมาะสม

... แต่ถึงอย่างนั้นยีนส์ก็สร้างปัญหาให้สาว ๆ ไม่น้อยเหมือนกัน โดยเฉพาะกับสาวเจ้าเนื้อ เคยไหมคะ □  
... ที่เลือกยีนส์แล้วพลาด ใส่ออกมาउनกว่าเดิมซะอีก... เคล็ดลับเหล่านี้ช่วยได้คะ

ยีนส์สีเข้มดีกว่าคะ

กางเกงยีนส์สีเข้มนั้นจะช่วยอำพรางรูปร่างให้คุณดูเพรียวขึ้น และยังถ้าคุณนำมาจับคู่กับรองเท้าหรือบูตโทนซมเหมือนกัน ก็จะทำให้คุณดูเพรียวขึ้นอีกเท่าตัว แต่ั้นไม่ได้หมายความว่าวจะให้คุณใสบลูยีนส์สีเข้มกับรองเท้าบูตสีเดียวกันนะคะ เพราะโทนซมที่วานี้หมายถึงสีซมที่เข้ากับกางเกงต่างหากละคะ

มองหาเจตสว่างที่อยู่บนกางเกง

เฟดดิ้งลุค (Fading look) ที่โลโทนสีซวสว่าง หรือสีซีดซวบาง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนดานหนาซงกางเกงสีซมนั้นช่วยลวงตาให้คุณดูพอมอย่างมหัศจรรย์ คำแนะนำนี้มาจาก Melissa Ladines ผู้เชี่ยวชาญจากลีวายล

สวมรองเท้ามีสันมีความลัບอยู่อย่างหนึ่ง คือรองเท้ามีสันแม้จะสูงเพิ่มขึ้นเพียง 1 นิ้วก็สามารถทำให้ซาคคุณดูยาว และรูปร่างคุณดูเพรียวขึ้นได้

เลือกกระเป่าให้เหมาะสมขนาดของกระเป่ากางเกงถือว่าสำคัญมาก กฎหลักคือควรเลือกขนาดของกระเป่าให้มีความสัมพันธ์กับยีนส์ ถากางเกงตัวใหญ่กระเป่ากางเกงก็ควรจะให้ญด้วยซนกัน

เพราะถ้ากระเป๋านาฬิกาอยู่บนกางเกงตัวใหญ่กางเกงตัวนั้นจะยิ่งบีบเขมเข้าไใหญ่

ตะเข็บช่วยได้แนวการเย็บตะเข็บข้างที่เย็บให้เห็นเป็นแนวทางด้านหน้านั้นช่วยให้คุณดูผอม เพราะสายตาผู้คนที่มีมองดูเส้นตรงของแนวตะเข็บนั้นช่วยพรางให้ผู้สวมใส่ดูเพรียว และเป็นการเพิ่มรายละเอียดของกางเกงยีนส์ให้น่าสนใจมากขึ้นยามเคลื่อนไหว

### ปลายขากางเกงยาว ๆ ดีกว่า

ช่วงระยะความห่างระหว่างปลายขากางเกงกับรองเท้าของคุณนั้นมีความสำคัญไม่น้อยเช่นกัน เพราะขากางเกงที่ยาวจนเหลือช่องว่างระหว่างกางเกงกับรองเท้า คุณก็จะยิ่งดูเพรียวมากขึ้น

อย่าสวมกางเกงไซส์เล็กกว่าตัวอย่าพยายามแสวงว่าคุณสวมไซส์ 27 ทั้งที่คุณมีไซส์ 29 ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นแนะนำ แต่ถ้ายิ่งรู้สึกยากกับตัวเลขสูง ๆ ละก็ แนะนำให้ตัดปลายไซส์ออกซะ และเหตุผลที่คุณไม่ควรสวมยีนส์เล็กกว่าตัว เพราะมันจะทำให้คุณดูอ้วนเตี้ย ตัน แถมยีนส์ตัวเล็กยังทำให้พุงคุณปลิ้น ช่วงขาปรีอย่างน่าเกลียดด้วยสิคะ

### 10 กฎเหล็กของคนรักยีนส์

ทำไมผู้หญิงทั่วโลกหลงรักกางเกงยีนส์ ก็เพราะกางเกงยีนส์ช่วยให้คุณดูเพรียวและเซ็กซี่นะสิ แต่การเลือกกางเกงยีนส์ให้เหมาะกับรูปร่างนั้นยากกว่าเลือกบิกินีซะอีก นี่คือคู่มือที่จะช่วยให้คุณคนพบกางเกงยีนส์ในฝัน

#### 1. เลือกซื้อไซส์เล็กกว่าขนาดจริง 1 เบอร์

อย่าเพิ่งคิดว่าจะฟิตเกินไปเมื่อใส่ไปสักพักเนื้อผ้าจะขยับออกสลิปเปอร์เซนต์

#### 2. ถ้าเจอตัวที่ถูกใจซื้อไว้เลย 2 ตัว

ตัวแรกตัดให้พอดีข้อเท้า ไว้ใส่รองเท้าส้นแบน อีกตัวทิ้งความยาวปลายขาไว้ เพื่อใส่กับส้นสูง

#### 3. เลือกกางเกงยีนส์แบบชิป

เพราะใส่ง่ายและแนบกับสรีระมากกว่าแบบกระดุม

#### 4. อย่าลืมเอาเข็มขัดไปด้วย

ลองกางเกงพร้อมเข็มขัด จะได้ว่าใส่พอดีหรือไม่

## 5.นำไปซักก่อนการแก้ไขใดๆ

เพราะหลังจากการซักกางเกงยีนส์อาจหดตัว ทำให้ขนาดเปลี่ยนไป

## 6.รักษาตะเข็บที่ปลายขาไว้

การตัดขากางเกงแบบต่อปลาย(หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าตัดต่อ)ตะเข็บเดิม อาจแพงกว่า แต่ทำให้กางเกงตัวของคุณสวยสมบูรณ์แบบ

## 7.ซักด้วยน้ำเย็นทุกครั้ง

น้ำอุ่นทำให้กางเกงยีนส์หดตัว อย่าลืมกลับด้านก่อนซักเพื่อป้องกันสีซีดจาง

## 8.หลีกเลี่ยงการใช้ยาปรับผ้านุ่ม

เพราะสารเคมีอาจทำลายสีของกางเกงให้ซีดจาง

## 9.อย่ารีดด้วยความร้อนสูง

เพราะความร้อนอาจทำให้เนื้อผ้าหดตัว

## 10.ซักแห้งดีที่สุด

ช่วยให้สีของกางเกงยีนส์ยังคงเดิมอยู่เสมอ (โดยเฉพาะสีเข้ม)

**เลือก กางเกงยีนส์ ให้เข้ากับความเป็นคุณ**

แฟชั่นกางเกงยีนส์มาแรงทุกฤดูกาล โดยเฉพาะในหมู่สาวๆ หลายคนที่คิดว่าการใส่กางเกงยีนส์ที่ดีที่สุดนั้น ต้องกาล่าสำมะยมั้ยไม่ว่าจะเป็นการเลือกใส่ยีนส์เอวต่ำ ยีนส์ขาดๆ หรือยีนส์ที่ฟิตเกินไปจนชิบแทบปรี

แต่แท้ที่จริงแล้วการเลือกซื้อยีนส์ ควรเลือกให้เหมาะสมกับรูปร่างของตัวเองจะดีกว่า จึงจะทำให้คุณสวมกางเกงได้สวยงาม และสวยงาม POP Fashion จึงมีวิธีการเลือกกางเกงยีนส์ให้เข้ากับรูปร่างของคุณๆ มาฝากคะ

## ผู้ที่มีน้ำหนักเยอะ

ควรเลือกกางเกงยีนส์ที่มีกระเป๋าล้าง และมีตะเข็บยาวตรงลงมา เพราะการเลือกยีนส์ที่ไม่มีกระเป๋าล้างนั้น จะยิ่งเน้นน้ำหนักให้แลดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ส่วนตะเข็บหลังที่ยาวลงมานั้น ก็จะช่วยอำพรางน้ำหนักของคุณได้ ทำให้ดูผอมและมีช่วงขาที่เรียวยาวอีกด้วย

## ผู้ที่มีรูปร่างแบนคล้ายผู้ชาย

ควรเลือกกางเกงที่ออกแบบมาสำหรับผู้หญิงที่มีการตกแต่งด้วยการเดินเส้นโค้ง แลดูอ่อนหวาน สีสว่าง และไม่ควรมีกระเป๋ากางเกง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมรูปร่างที่แบนราบของคุณให้ดูมีน้ำหนักขึ้น ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการใส่กางเกงยีนส์ทรงตรงแบบผู้ชาย เพราะจะยิ่งเน้นรูปร่างของคุณให้ดูแบนราบค่ะ

## ผู้ที่มีช่วงขาสั้น

ควรเลือกกางเกงยีนส์เป็นลายทางและเป็นเส้นตรง เพื่อเป็นการอำพรางให้ช่วงขาดูยาวขึ้น และหลีกเลี่ยงยีนส์ที่ถูกออกแบบมาด้วยการนำเศษผ้าเป็นชิ้นเล็กๆ มาเย็บปะติดปะต่อกัน เพราะจะทำให้รูปร่างยิ่งดูสั้นและป้อมมากกว่าเดิม

## ผู้ที่มีสะโพกผาย

ควรเลือกกางเกงยีนส์ที่มีขอบขากว้าง หรือที่เรียกว่าขาม้ายาวคลุมถึงข้อเท้า เพื่อให้สมดุลกับสัดส่วน แต่ไม่ควรเลือกยีนส์ที่มีขอบเอวสูง ขาดตรง และมีรอยทะแยงมุมกับตะเข็บกางเกงเพราะจะทำให้สะโพกแลดูผายจนเกินไปค่ะ

Create Date : 11 พฤษภาคม 2551

Last Update : 11 พฤษภาคม 2551 11:10:46 น.